

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, thực hiện các kết luận Thanh tra, Kiểm toán

Thực hiện Công văn số 229/VPUBND-KT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận Thanh tra, Kiểm toán.

Qua rà soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót của 02 Kết luận thanh tra gồm Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

1. Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thực hiện Kết luận thanh tra số 695/KL-TTCTP ngày 11/5/2018 của Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2012 đến tháng 6/2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-SVHTTDL ngày 14/8/2018 khắc phục những hạn chế, thiếu sót việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 695/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra số 695/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ. (Kèm báo cáo số 175/BC-SVHTTDL ngày 20/6/2019).

2. Kết luận thanh tra chuyên ngành

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 128/KL-TTTr ngày 30/9/2019 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích tại tỉnh Đồng Tháp.

Về công tác triển khai thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-SVHTTDL ngày 10/11/2019 khắc phục Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch và

bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích tại tỉnh Đồng Tháp.

- Đối với những hạn chế trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch như:

+ Chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo, thống kê cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nhà khách Hương Sen);

+ Chưa báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Khách sạn Bông Sen Xanh; khách sạn Sao Mai; khách sạn Huỳnh Đức 2; khách sạn Mộng yến; nhà khách Hương Sen);

+ Có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng chưa có giấy phép theo quy định (Khách sạn Sao Mai; khách sạn Mộng yến).

Kết quả: Đối với những hạn chế hạn chế này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị thực hiện và gửi đầy đủ chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hiện trạng môi trường về cho Sở, thực hiện đăng ký với cơ quan chức năng cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke theo quy định. Đến nay các cơ sở đã bổ sung, thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với các kiến nghị:

+ Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm tham quan, đặc biệt là các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm tham quan, di tích thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

+ Có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại địa phương và tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Kết quả:

+ Thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm tham quan (thực hiện theo kế hoạch triển khai văn bản pháp luật hàng năm của Sở).

+ Vào các dịp lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, khu di tích, Bảo tàng, khu du lịch, điểm tham quan du lịch cộng đồng, doanh nghiệp du lịch, lễ hành, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động du lịch, trong đó có lồng ghép hướng dẫn việc thực hiện quy định

pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

+ Ban hành Kế hoạch số 178/KH-SVHTTDL ngày 11/12/2019 tổ chức Lớp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2019 cho 100 học viên là Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, khu di tích, Bảo tàng, khu du lịch, điểm tham quan du lịch cộng đồng, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

+ Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra về hoạt động du lịch, đưa nội dung vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trình Giám đốc Sở phê duyệt. Trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 02/2020 Thanh tra Sở đã phối hợp thực hiện 03 cuộc kiểm tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội tại các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn Tỉnh.

Trên đây là kết quả rà soát, thực hiện các kết luận Thanh tra, Kiểm toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT. TTr (NP).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Tuyên